

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยของรัฐโดยทั่วไป จะบริหารกิจการด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินจากการสนับสนุนของรัฐบาลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส่วนนี้เป็นรายได้ที่ไม่ต้องส่งคืนคลังให้เป็นรายได้ของรัฐ และมหาวิทยาลัยสามารถนำมาใช้เพื่อกิจการของมหาวิทยาลัยได้ โดยตั้งเป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเรียกว่า “เงินรายได้” งบประมาณดังกล่าวเป็นงบที่เสริมเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นส่วนที่ห้ามมหาวิทยาลัยสามารถจัดท้าวสด อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย นั่นคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ให้สามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกมิติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารและการดำเนินงานที่เพียงพอและเหมาะสมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และ หลักการให้การศึกษแก่ประชาชน”

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มการบริหารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณนั้น จะมีแหล่งที่มาจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน ได้แก่ รายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทุกระดับ การศึกษาและทุกหน่วยงาน (คณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย/ศูนย์) รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รพ.ชลประทาน) รายได้จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายได้จากสำนักงานบริหารกิจการหอพัก รายได้จากศูนย์บริการวิชาการ รายได้จากศูนย์กีฬา และรายได้จากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และนำมารวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย เรียกว่า “งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการงานหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต่อไป

